


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๔

การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี	
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี	
วัน/เดือน/ปี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖	
หัวข้อ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และกำหนดวัน เวลาการประเมินความรู้ความสามารถปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชี	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถพนักงาน จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีและกำหนดวัน เวลาการประเมินความรู้ความสามารถ	
หมายเหตุ เอกสารแนบ ๑ ฉบับ	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ธรรมา (นางสาวธรรมา ทองปาน) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๖	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายศรุตยา สุทธิรักษ์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๖
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ พนมทิพย์ นพ (นางสาวพนมทิพย์ นพ) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี (งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร ๓๐๙)

ที่ สฎ ๐๐๓๓.๐๐๑.๐๔/๒๕๖๖

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน จะต้องได้รับการอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน

ในการนี้ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีความประสงค์ขออนำข้อมูลการประกาศสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และกำหนดวัน เวลาการประเมินความรู้ความสามารถปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เผยแพร่ต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเพ็ญพิศ วาชรมุสิก)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
หัวหน้างานพัสดุ

(นายพิเชษฐ เพชรตุน)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี



ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และกำหนดวัน เวลาการประเมินความรู้ความสามารถ

ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ เอกสารแนบท้าย ๑

ข) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือกางเกงสแล็คผู้หญิง (ห้ามสวมกางเกงยีนส์ หรือกางเกงเลคกิ้ง) สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง (ห้ามสวมกางเกงยีนส์) โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะไม่อนุญาตให้ผู้สมัครที่แต่งกายไม่สุภาพเข้าสอบ โดยเด็ดขาด

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือใบอนุญาตขับรถ ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ฉบับจริงไปแสดง ซึ่งยังไม่หมดอายุไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัคร จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ แต่หากตรวจพบหลังจากที่เริ่มสอบแล้ว ผู้สอบรายนั้นจะต้องยุติการสอบทันทีและจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน และหากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ก็ได้ และต้องนำอุปกรณ์ในการสอบ ได้แก่ ปากกา น้ำยาลบคำผิดไปเอง

๔. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติ ดังนี้

๔.๑ ห้ามนำ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นาฬิกาทุกชนิด รวมทั้งเอกสาร ตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ กระเป๋า หรืออุปกรณ์อื่นใด นอกเหนือจาก ข้อ ๓ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใดนำเข้าห้องสอบ จะถือว่าส่อเจตนากระทำการทุจริตและจะต้องถูกยุติการสอบทันทีและจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน ยกเว้น ฤกษ์แจเรล โรมิทรถยนต์ กระเป๋าเงินใบเล็ก หากนำเข้าไปในห้องสอบให้ใส่ถุงพลาสติกใสและวางไว้ใต้โต๊ะเก้าอี้ที่นั่งสอบ ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดการเสียหายหรือสูญหาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

๔.๒. ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ ทั้งนี้ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มสอบแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๔.๓. ต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ และสถานที่สอบที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนด

๔.๔. ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ ฉีกแบบทดสอบ นำแบบทดสอบหรือกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือว่ากระทำการทุจริต และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน รวมทั้งอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

๔.๕. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบที่ไม่ขัดกับระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้ โดยเคร่งครัด

๔.๖. เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ

๔.๗. เมื่อหมดเวลาสอบ และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบสั่งให้หยุดทำ ต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว

๔.๘ ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อนเวลา ๔๕ นาที

๔.๙ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่

๕. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสอบจะพิจารณาสั่งการให้คะแนนก็ได้

๖. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ตั้งกล่าวถือว่าสละสิทธิ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้

ค) กำหนดวันและเวลาการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รายงานตัวและเข้ารับการประเมินฯ ในวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ห้องประชุมไชยา (๑) อาคาร ๕ ชั้น (ชั้น ๕) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖. และสอบสัมภาษณ์วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมท่าทอง

ง) การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ทางเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ <https://www.stpho.go.th> ”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายจิรชาติ เรืองสิทธิ์พรหม)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เอกสารแนบท้าย ๑

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
(แนบท้ายประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

เลขประจำตัวเข้ารับการประเมิน	ชื่อ-สกุล		
๐๐๑	นางสาว	นภา	แช่ลิ้ม
๐๐๒	นางสาว	นันทิกานต์	ทวิชสังข์
๐๐๖	นางสาว	ณ ฟ้า	สุทธิรักษ์
๐๐๘	นางสาว	ฉันทยาภรณ์	บุญชุม
๐๐๙	นางสาว	เนาวรัตน์	เกษรสิทธิ์

.....

หมายเหตุ ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จะต้องมีคะแนนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖